

สรุปบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง รร.จปร. กับ สถาบันภายนอก

๑. อยู่ในอายุสัญญาบันทึกข้อตกลง (ไม่กำหนดวันสิ้นสุดข้อตกลง)

ลำดับ	ชื่อสถาบัน	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ระยะเวลา	วันที่ลงนาม	หมายเหตุ	กองวิชาที่รับผิดชอบ
๑	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)	เพื่อความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ, เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เสริมงานวิจัยและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและการพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการทางวิชาการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	๑๘ มิ.ย.๔๗	ไม่กำหนดวันสิ้นสุดข้อตกลง	กวฟ.๑ พ.อ.สิทธิฯ
๒	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (สถาบันเอไอที)	เพื่อความร่วมมือทางการศึกษาและงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร โดยความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย ประกอบด้วย การวิจัยร่วม, กิจกรรมทางวิชาการร่วม, การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน, การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ, การเข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมทางวิชาการ	-	๒๔ มี.ค.๔๙	สิ้นสุดข้อตกลงเมื่อมีการแจ้งเพื่อยกเลิกข้อตกลง	กคศ.๑ พ.อ.สุรัตน์ฯ
๓	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมรินทร์ ประเทศเยอรมนี	เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสามฝ่าย โดยเน้นการพัฒนาทางวิชาการ, การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม, การวิจัย และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา, การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ, การเข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมทางวิชาการ, การแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการและข้อมูลอื่นๆ, โครงการวิจัยร่วมและกิจกรรมอื่นๆ ที่ตกลงร่วมกัน โดยมีขอบเขตข้อตกลงของความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและการวิจัยใน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓ ปี (ครั้งละ)	๙ ต.ค.๕๐	หลังจากสิ้นสุด ๓ ปีแรก ข้อตกลงนี้จะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาครั้งละ ๓ ปี ยกเว้น มีเอกสารยืนยันการสิ้นสุดข้อตกลงไปยังแต่ละฝ่าย ภายใน ๖ เดือน หลังจากข้อตกลงหมดอายุ	กวฟ.๑ พ.อ.สิทธิฯ

ลำดับ	ชื่อสถาบัน	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ระยะเวลา	วันที่ลงนาม	หมายเหตุ	กองวิชาที่รับผิดชอบ
๔	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	<p>ครั้งแรก</p> <p>เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก ๔ ประการของสถาบัน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้หลักการของความเสมอภาค และด้วยความปรารถนาดีต่อกันของทั้งสองสถาบัน โดยมีกรอบและแนวทางของความร่วมมือ ดังนี้ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อม, การวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และนวัตกรรมใหม่และการบริการทางวิชาการ, การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่สองฝ่ายเห็นสมควร</p> <p>ครั้งล่าสุด</p> <p>๑. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการศึกษาร่วมกัน สถาบันจะเป็นผู้ประสานปริญญญา ให้เป็นความตกลงเป็นรายกรณี</p> <p>๒. การวิจัย พัฒนาความรู้ และนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>๓. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น</p> <p>๔. การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่สถาบันทั้งสองเห็นควร</p>	๕ ปี	๔ มิ.ย.๕๑	สิ้นสุดข้อตกลง วันที่ ๔ มิ.ย.๕๖	กวค.๓ พ.อ.หญิง สุวิมลฯ
			-	๒๘ พ.ย.๕๖	ไม่กำหนดระยะเวลา เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยกเลิก โดยให้บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย ๙๐ วัน	
๕	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<p>ครั้งแรก</p> <p>เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ, การเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการทางวิชาการ, การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสม อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่และทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย โดยกำหนดขอบเขตของความร่วมมือ ดังนี้ การพัฒนาบุคลากร, กิจกรรมทางด้านการศึกษาและวิชาการ, การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและวิชาการ, กิจกรรมทางด้านการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ</p>	๕ ปี	๒๑ พ.ย.๕๙	สิ้นสุดข้อตกลง วันที่ ๒๑ พ.ย.๕๕	เคมีฯ พ.อ.หญิง พนิดาฯ

ลำดับ	ชื่อสถาบัน	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ระยะเวลา	วันที่ลงนาม	หมายเหตุ	กองวิชาที่รับผิดชอบ
		<p><u>ครั้งล่าสุด</u></p> <p>๑. ด้านการพัฒนาบุคลากร</p> <p>๒. ด้านกิจกรรมทางการศึกษาและวิชาการ</p> <p>๓. ด้านการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและวิชาการ</p> <p>๔. ด้านการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ</p>	ครั้งละ ๕ ปี	๑๘ ธ.ค.๕๕	หลังจากสิ้นสุด ๕ ปี แรก <u>ข้อตกลงนี้จะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาครั้งละ ๕ ปี</u> ยกเว้นมีเอกสารยืนยันการสิ้นสุดข้อตกลงไปยังแต่ละฝ่าย ภายใน ๖ เดือน หลังจากข้อตกลงหมดอายุ	
๖	มหาวิทยาลัยนอร์วิช ประเทศสหรัฐอเมริกา	<p>๑. เพื่อความร่วมมือทางการศึกษาและงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร โดยความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย ประกอบด้วย การวิจัยร่วม กิจกรรมทางวิชาการร่วม</p> <p>๒. การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการวิจัย และการเรียนการสอน</p> <p>๓. การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การเข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมทางวิชาการ</p>	-	๑๐ ม.ค.๕๖	สิ้นสุดข้อตกลงเมื่อมีการแจ้งเพื่อยกเลิกข้อตกลง	กวย.ฯ พ.อ.ชวนฯ

๒. อยู่ในอายุสัญญาบันทึกข้อตกลง (กำหนดวันสิ้นสุดข้อตกลง)

ลำดับ	ชื่อสถาบัน	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ระยะเวลา	วันที่ลงนาม	หมายเหตุ	กองวิชาที่รับผิดชอบ
๑	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	เพื่อความร่วมมือทางการศึกษาและงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร โดยความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย ประกอบด้วย ๑. ร่วมฝึกอบรมบุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดความตระหนักและความรู้ด้านวิชาการในสาขาต่างๆ ๒. ร่วมโครงการวิจัยและ/หรือพัฒนา เพื่อพัฒนาวิชาการหรือนำวิชาการมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ๓. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสารและทัศนคติด้านวิชาการระหว่างบุคลากรของทั้งสองสถาบัน	๕ ปี	๑๗ ต.ค.๕๖	สถาบันทั้งสองอาจร้องขอให้ขยายระยะเวลาความร่วมมือได้โดยมีการแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน	กวฟ.๑ พ.อ.สิทธิฯ
๒	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ๒. ให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงจากผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้ได้มาตรฐานภายใต้ประกาศ คำสั่งระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด ๓. สนับสนุนและร่วมมือด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร	๕ ปี	๑๙ ส.ค.๕๖	มีผลผูกพันทั้งสองฝ่ายจนกว่าการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคจะสิ้นสุดลง หรือจนกว่าจะมีข้อตกลงร่วมมือกันเป็นอย่างอื่น แต่ไม่เกิน ๕ ปี	กวฟ.๑ พ.อ.แดนชัย ๑
๓	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	๑. การวิจัยและการให้บริการวิชาการ ๒. การดำเนินกิจกรรมร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษาจากทั้งสองสถาบัน ๓. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ๔. การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่สถาบันทั้งสองเห็นสมควร	๕ ปี	๒๙ พ.ค.๕๘	มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๕ ปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือขยายระยะเวลาต้องได้รับความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย	กคศ.๑ พ.อ.ปรัชญา ๑

ลำดับ	ชื่อสถาบัน	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ระยะเวลา	วันที่ลงนาม	หมายเหตุ	กองวิชาที่รับผิดชอบ
๔	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เพื่อความร่วมมือทางการศึกษาและงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร โดยความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย ประกอบด้วย ๑. การเปิดสอนหลักสูตรร่วมกันในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะจัดการศึกษา ร่วมกัน สถาบันใดจะเป็นผู้ประสานทบทวนให้เป็นความตกลงเป็นรายกรณี ๒. การวิจัยและการให้บริการวิชาการ ๓. การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ๔. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ๕. การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่สถาบันทั้งสองเห็นสมควร	๕ ปี	๒๓ ก.ย.๕๖	สิ้นสุดข้อตกลงเมื่อมีการแจ้งเพื่อยกเลิกข้อตกลงตามความเห็นชอบจากทั้งสองสถาบัน	กคศ.๑ พ.ท.กิจจาฯ
๕	สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย	๑. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ๒. อบรมให้ความรู้/ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ๓. เผยแพร่หรือบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๔. จัดทำกิจกรรมร่วมกัน	๕ ปี	๑๕ พ.ค.๕๗		
๖	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	๑. การพัฒนาบุคลากร ๒. ทางด้านการศึกษาและวิชาการ ๓. การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและวิชาการ ๔. ทางด้านดารพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ	๕ ปี	๒๐ ก.ค.๕๘	เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันที่มีการลงนามสมบูรณ์แล้ว การเปลี่ยนแปลงการต่ออายุ หรือการยกเลิก ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบจากทั้งสองสถาบัน	กวล.๑ พ.ท.กิตติภพ ๑

๓. หมดอายุสัญญาบันทึกข้อตกลง

ลำดับ	ชื่อสถาบัน	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ระยะเวลา	วันที่ลงนาม	หมายเหตุ
๑	มหาวิทยาลัยสยาม	เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ, การเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการทางวิชาการ, การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม, และการส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสม อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่และทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย โดยกำหนดขอบเขตของความร่วมมือ ดังนี้ การพัฒนาบุคลากร, กิจกรรมทางด้านการศึกษาและวิชาการ, การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและวิชาการ, กิจกรรมทางด้านการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ	๕ ปี	๑๙ ธ.ค.๕๑	สิ้นสุดข้อตกลง วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๖
๒	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันและร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพทางวิชาการให้กับเยาวชนและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน	๓ ปี	๒๑ ก.ย.๕๒	สิ้นสุดข้อตกลง วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๕
๓	สถาบันวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของ รร.จปร. ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ สพท., การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน, การศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของ รร.จปร. หรือรูปแบบอื่นใดเกณฑ์ที่ สนพ. กำหนด, การพัฒนาบุคลากรโดยจัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง, การวิจัยร่วม และความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นเหมาะสม	๓ ปี	๑๗ พ.ย.๕๒	สิ้นสุดข้อตกลง วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๕

ลำดับ	ชื่อสถาบัน	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ระยะเวลา	วันที่ลงนาม	หมายเหตุ
๔	มหาวิทยาลัยรังสิต	เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ, การเรียนการสอน, การวิจัย, การบริการทางวิชาการ, การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม, และการส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสม อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่และทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย โดยกำหนดขอบเขตของความร่วมมือ ดังนี้ การพัฒนาบุคลากร, กิจกรรมทางด้านการศึกษาและวิชาการ, การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและวิชาการ, กิจกรรมทางด้านการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ	๕ ปี	๑๘ พ.ย.๕๒	สิ้นสุดข้อตกลงวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๗
๕	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อส่งเสริมให้ รร.จปร. เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการเงินและการลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมแก่นนร. คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปในชุมชน	๓ ปี	๒๑ ธ.ค.๕๗	สิ้นสุดข้อตกลงแล้ว